

Cái gì gây ra lạm phát ở Việt Nam?

Tác Giả: Ngô Nhân Dũng

Thứ Hai, 07 Tháng 3 Năm 2011 09:00

Những doanh nghiệp nhỏ và vừa làm ăn bất đắc dĩ nào ai cũng biết. Những chính sách của Đảng Cộng Sản và chính phủ là đem tiền của toàn dân cho các cán bộ kinh tế của Đảng tha hồ tiêu pha lãng phí.



Tình trạng kinh tế ở Việt Nam được diễn tả trong một bài ca dao đang phổ biến như sau:

Đau đầu vì đói

Điên đầu vì đô (đô la)

Ngây ngô vì vàng

Ngơ ngàng vì đô

Đói không biết lúc nào bưng; ngay mặt khách sạn quố c tế ở gia đình đô cái máy pha cà phê cũng ngừng chày vì cúp điện. Giá đô la Mỹ trên thị trường chढ़ đến lúc nào cũng chढ़ vढ़ lên nhanh hơn giá do nhà nước chính thức quy định. Nhà nước vừa mới phá giá đồng tiền Việt Nam xuống thêm hơn 8%, phá giá lần thứ ba trong vòng 12 tháng. Đây là lần phá giá tiền thứ sáu kể từ hai năm rưỡi nay; ngừng vढ़ như các lần trước, giá chính thức vừa được công bố thì giá mua đô la trong các cửa hàng vàng Hà Nội đã vढ़ lên qua mặt nhà rưỡi.

Vì dân chúng không tin tưởng vào đồng tiền, ngừng ngườ i có tiền trong tay tìm cách tìm kiếm cái khuôn mặt in trên đó đi càng nhanh càng tốt, bढ़ cách để i lढ़ đô la Mỹ hay mua vàng. Vàng thì ngừng, khó giữ và khó chuyển ra ngoài, cho nên giữ i quan chức lढ़ và doanh nhân có tiền thì tढ़ tích trữ đô la. Tại sao ngừng i ta chuyển ngừng tढ़ giữ y 100 đô la mới, sढ़ sàng trữ giá cao hơn? Vì khi đem hढ़ i lढ़, được hoan nghênh hơn! Quý quan cũng biết rढ़ đem đô la đi lढ़ i nó như hàng hढ़ n vàng nhữ u.

Trong khi giữ i có quy định và có tiền điên đầu vì đô la và vàng, thì ngừng nông dân lढ़ i “ngơ ngàng vì đô.” Đồng bào tỉnh Hà Nam đã kéo nhau lên tỉnh Hà Nội biढ़ u tình đời đढ़ bù đढ़ xढ़ đáng, ngừng chढ़ a ai tढ़ chढ़ c tढ़ p hढ़ p đढ़ c tढ़ c đढ़ các đoàn nông dân mặt đढ़ cùng đi khi u kiढ़ n mặt lúc!

Sau phần “Ngơ ngàng vì đô” bài ca dao đढ़ c tiếp:

Ngơ t vì giá

Ngã vì lãi suất

Ư t vì giá xăng

Cả ba hiện tượng: Tỷ giá đô la so với đồng tiền Việt Nam, lãi suất, và giá xăng quy tढ़ vào mặt đढ़ m là “lạm phát phi mã.” Trong tuần rưỡi, giá xăng đã tăng vढ़ lên hơn 17%, gढ़ n 20,000 đढ़ ng mặt lít; và giá diesel tăng 24%, lढ़ hơn 18,000 đढ़ ng. Giá xăng lên là mặt phढ़ n trong cढ़ nh vढ़ t giá leo thang, tढ़ c là lạm phát. Ngày 25 tháng Hai vừa rưỡi, ngừng báo Wall Street Á Châu loan tin đढ़ c biết về lạm phát ở Việt Nam, cho biết tढ़ lढ़ giá sinh hoạt (CPI) tăng là 12.31%; ngừng như rढ़ ng đây là tढ़ lढ़ lạm phát cao nhất ở Á Châu. Hai món chính tăng giá là thực phẩm và nhà cढ़ a,

Cái gì gây ra lạm phát ở Việt Nam?

Tác Giả: Ngô Nhân Dũng

Thứ Hai, 07 Tháng 3 Năm 2011 09:00

trong đó có giá vật liệu xây dựng. Đó là hai nhu cầu thị trường của dân, đặc biệt là dân nghèo thì họ u hút dòng tiền kiếm được chôn vào chuyển ăn uống!

Nhưng không ai tin rằng mức lạm phát sẽ đáng chán với 12%. “Ngột vì tiền giá” là một lý do. Đồng đô la Mỹ lên giá sẽ thúc lạm phát lên cao nữa. Vì mọi thứ hàng nhập khẩu, khi mua phải trả bằng đô la, sẽ đắt hơn khi tính ra tiền Việt Nam. Ngoài ra, còn “Uớt vì giá xăng.” Giá xăng dầu và vật liệu lên sẽ khiến cho tất cả những thứ hàng hóa và dịch vụ cần dùng đều tăng giá theo (Có món nào không cần chuyên chở bằng xe tải hay xăng không?) Riêng hai thứ đô la và xăng thôi cũng đủ khiến cho giá cả nhiều món hàng bắt buộc tăng giá trong thời gian tới. Cho nên nhà kinh tế Matt Hildebrandt thuộc công ty tài chính JP Morgan đoán rằng trong mấy tháng tới thì lạm phát sẽ lên 14%, và giá mức đó cho cả năm 2011. Nhiều người lo ngại lạm phát sẽ lên tới 15%. Trong khi đó, nhà nước cũng cần Việt Nam vẫn không thay đổi chỉ tiêu của họ là giữ lạm phát ở mức 7% cho năm nay. Đúng là họ sẽ ng trong một thời gian dài, khác đám chúng sinh đang đi tìm ngoài đồng.

Trước tình hình lạm phát đe dọa đó, dân đang “Ngã vì lãi suất” vì Ngân Hàng Nhà Nước phải cho tăng lãi suất nhiều lần để giảm bớt sự lưu hành. Nhưng nhìn xét cả Tiền Sĩ Trữ và Du Lịch, thành viên Hội Đồng Bộ Chính Sách Tài Chính Tiền Tệ Quốc Gia, trong một bài đăng trên mạng lưới của nhà nước, Việt Nam đang lâm vào một thế bí, là phải lo cho lạm phát trong lúc lãi suất đang rất cao.

Bình thường, khi muốn ngăn chặn lạm phát thì người ta phải tăng lãi suất. Lãi suất tăng sẽ khiến dân bớt tiêu thụ đi và các xí nghiệp cũng bớt đầu tư; do đó sẽ giảm và giá cả các món hàng sẽ hạ bớt. Nhưng khi lãi suất đã cao rồi, thì khó ai dám tăng lãi suất nữa. Đó là Ngân Hàng Nhà Nước muốn một thời điểm giảm bớt lạm phát. Cho nên ông Trần Du Lịch nói rằng với vị trí đứng kinh tế Việt Nam: “Qua 2 tháng đầu năm 2011, có thể thấy tình hình kinh tế vĩ mô gặp khó khăn hơn năm 2010 và nghiêm trọng hơn chúng ta đã đoán.” Cho rằng những người xét cả ông trên mạng lưới của nhà nước, cho thấy đồng Công Sản Việt Nam muốn báo trước cho toàn thể mọi người biết về sự sụp đổ! Một khác, họ cũng muốn chặn và với những biện pháp mà thi hành: tăng giá xăng và phá giá đồng bạc. Bởi vì, đó chính là những điều mà Tiền Sĩ Trữ và Du Lịch đã ra để nghĩ phải làm ngay “cả gói!” Nếu dân phải chịu khổ, hãy trút tiền lên các chuyên gia kinh tế để họ ý kiến, đồng bạc và nhà nước!

Nhưng cuối cùng, chính nhà nước và đồng Công Sản đã gây ra cái cảnh lạm phát phi mã hiện nay, không thể nào đổ lỗi cho ai được!

Cái tội chính đã được ghi trong công lệnh, chính sách của những kẻ đi hỏi đồng tiền mà họ nhận. Đó là “Lấy kinh tế quốc doanh làm chỗ dựa.”

Tại sao có lạm phát? Vì tiền đưa ra nhiều quá mà số sản xuất hàng hóa không tăng theo kịp. Tại sao lại đưa ra nhiều tiền như vậy? Vì các ngân hàng của nhà nước đưa tiền cho các xí nghiệp nhà nước tha hồ tiêu xài. Trong năm 2010, số tiền do các ngân hàng cho vay đã tăng thêm 28%, lên tới con số vay nợ lên tới 140% Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP). Nên biết, năm 1997, ngay trước khi Thái Lan bắt khủng hoảng hàng tài chính, tiền số của họ cũng chỉ lên tới 130% GDP! Hiện nay mọi năm Việt Nam phải dùng 30% của Tổng Sản Lượng Nội Địa để trả nợ tiền lãi và trả góp về các món nợ vay của người nước ngoài. Tại sao cần nhiều tiền như vậy? Vì có khi nhà nước đưa ra vay đô la từ nước ngoài, tức là đem tài sản của nước ra làm vật thế chấp, rồi đưa tiền đó cho doanh nghiệp nhà nước sử dụng. Đó là câu chuyện Vinashin đi vay 750 triệu đô la, ai cũng biết.

Nhưng doanh nghiệp nhà nước làm ăn bắt đầu nào ai cũng biết. Nhưng chính sách của đồng Công Sản vẫn là đem tiền của toàn dân cho các cán bộ kinh tế của đồng tha hồ tiêu pha lãng phí. Tiền Sĩ Nguyễn Quang A năm ngoái đã viết một bài phân tích tình hình tiền và cái lạm phát

Cái gì gây ra lạm phát ở Việt Nam?

Tác Giả: Ngô Nhân Dũng

Thứ Hai, 07 Tháng 3 Năm 2011 09:00

khäng , cái thùng không đáy là các doanh nghiệp nhà nước.

Hiện nay cán cân mäu däch cäa Việt Nam bä thâm thäng trên mät tä đô la mäi tháng. Trong các näc Đông Nam Á, näc nào mua bán väi Trung Quốc cũng thäng dä, täc là bán nhiäu hän mua; trä Việt Nam là chäu thâm thäng, tiän ra nhiäu hän tiän vào! Ai gây ra cái nän thâm thäng đó? Ông Nguyễn Quang A tính có 3 lãnh vực, các công ty ngoäi quäc đäu tä Việt Nam thì bao giä cũng đem tiän vào Việt Nam nhiäu hän là đem ra. Các xí nghiệp tä nhân trong näc thäng cũng nhä väy, ít nhät là không bä thâm thäng. Chính các doanh nghiệp nhà nước là nguän gäc gây ra cänh thâm thäng!

Các doanh nghiệp nhà nước đä cä chính quyän uä đäi, häng chä đä uä đäi khi đi vay tiän cäa các ngân hàng, cũng do cán bä đäu khiän. Nhäng nó läi đóng góp rät ít vào kinh tä quäc dân. Ông Nguyễn Quang A cho biät: “sä lao đäng làm viäc trong doanh nghiệp tä nhân trong näc đã tăng hän 3 län trong nhäng năm 2000-2006, tä hän 1 triäu lên hän 3 triäu ngäi. Täng tä, sä lao đäng làm viäc trong các doanh nghiệp FDI (ngoäi quäc đäu tä Việt Nam) đã tăng hän 3 län, tä hän 407 ngàn ngäi năm 2000 đã tăng lên hän 1,4 triäu ngäi năm 2006. Sä lao đäng làm viäc trong các DNNN chä còn chiäm 28% täng sä lao đäng trong doanh nghiệp; giäm hän mät näa (59,1%) so väi năm 2000.”

Còn phän đóng góp cäa các doanh nghiệp nhà nước vào ngân sách quäc gia thì sao? Tiän Sĩ Nguyễn Quang A ghi nhän các doanh nghiệp nhà nước chä góp trên 10% vào täng sä thu cäa nhà näc, còn 88.65% là do các doanh nghiệp khác, tä nhân trong näc và näc ngoài đóng góp!

Väi nhäng thành tích cäa các doanh nghiệp nhà nước nhä thä, đäng Cäng Sän Việt Nam vän bäo vä các doanh nghiệp nhà nước! Hä đem tiän cäa dân cho đám cán bä sä đäng dù không có hiäu quä. Vì đó doanh nghiệp nhà nước là näi hä nuôi các cán bä đäng!

Khi tiän nhiäu quá, sinh lạm phát, thì toàn dân phäi chäu!